



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

5 ธันวาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

ประเด็นสำคัญ

1. เด็ก 9 ขวบสูบกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ ch3plus

-นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการ รมว.สงง กล่าวว่า ไม่เคยกล่าวหาว่า นพ.บัญญัติจัดฉากเพราะไม่คิดว่าคนเป็นนักการเมืองจะจิตใจต่ำได้ขนาดนั้น ทั้งนี้ ควรเร่งออกกฎหมายมาควบคุมการใช้แทนที่จะหาเรื่องมาโจมตีพรรคภูมิใจไทย เพราะท่านคือส่วนสำคัญที่สกัดร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. ... (พ.ร.บ.กัญชาฯ) แล้วมาอ้างว่าเป็นห่วงสังคม เพื่อจะหาช่องโจมตีพรรคอื่น ทั้งที่สามารถช่วยกันแก้ปัญหาได้

-นายรามเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค ปชป. กล่าวว่า กรณีเด็กพี้กัญชา เริ่มต้นมาจากการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน นพ.บัญญัติ เจตนจันทร์ ในฐานะ ส.ส.ที่ได้ติดตามเรื่องนี้ได้นำแถลงเพื่อหาทางในการแก้ปัญหา คงไม่มีใครปัญญาอ่อนไปจัดฉากซื้อบ้องกัญชามาให้เด็กพี้กัน เพื่อเอามาเป็นประเด็นห้าห้ากันในการเมือง นักการเมืองที่ดีที่มีจิตสำนึกไม่มีใครทำแน่นอน พรรคภูมิใจไทยต้องหาหลักฐานมาว่า นพ.บัญญัติจัดฉากอย่างไร ทำด้วยวิธีการไหน ใช้เวลา 7 วัน ถ้าหาหลักฐานไม่ได้คนพูดก็ต้องแสดงความรับผิดชอบ

2. เตือนเข้มค้ำกัญชาออนไลน์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ เว็บไซต์ (สยามรัฐ, INN)

-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รมว.สาธารณสุข ได้กำชับหน่วยงานของสร.ให้ดูแลการใช้ประโยชน์จากการกัญชาให้เป็นไปตามกฎหมายโดยเฉพาะประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม(กัญชา) พ.ศ.2565 ฉบับลงวันที่ 11 พ.ย.65 และมีผลบังคับเมื่อวันที่ 24 พ.ย.65 ที่เน้นควบคุมช่อดอกกัญชา ซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยฯ มีการติดตามการขายช่อดอกกัญชาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างใกล้ชิด ซึ่งยังพบการขายอยู่ ตอนนี้กรมฯ ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังแพลตฟอร์มบางแห่งแล้ว และทยอยตรวจสอบแพลตฟอร์มอื่นๆ หากพบจะดำเนินการลักษณะเดียวกัน ซึ่งหากเตือนแล้วไม่มีการปิดกั้นผู้ค้า ถือว่าแพลตฟอร์มเป็นผู้ฝ่าฝืนประกาศ สร.และผิดตามกฎหมายด้วย



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แนะเร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยโพสต์, มติชน, อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจ, ch3plus, hfocus, TNN, ch7, springnews, thailandplus, mcot, newtv, plewseengern)


-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศไทย ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยรักษาในรพ. ผู้ป่วยอาการหนัก และผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มขึ้น เป็นไปตามการคาดการณ์ช่วงขาขึ้นของการระบาดลักษณะ Small wave โดยเฉพาะกรุงเทพฯปริมณฑล จังหวัดท่องเที่ยวภาคตะวันออก และภาคใต้ พร้อมเน้นย้ำ ประชาชนควรเร่งเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น หลังจากเข็มสุดท้าย 4 เดือน ทั้งนี้ กรมฯอยู่ระหว่างหารือกับคณะผู้เชี่ยวชาญถึงเรื่องประสิทธิภาพของวัคซีนรุ่นใหม่ หากสามารถป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 อย่างชัดเจนจะเร่งจัดหาให้บริการประชาชนในปีหน้า

-ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ จุฬาฯ กล่าวว่า ขณะนี้การระบาดอยู่ในขาขึ้นตามฤดูกาล จึงอยากให้ทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นอย่างน้อย 4 เข็ม โดยเข้ารับการฉีดให้เร็วที่สุด ไม่รอนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์หรือรอวัคซีนรุ่นใหม่ ทั้งนี้ วัคซีนแม้จะเป็นสายพันธุ์เดิม การกระตุ้นในระดับเซลล์เพื่อลดความรุนแรงของโรคสามารถทำได้ดีมาก และการลดความรุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับจำนวนเข็มที่ฉีดมากกว่าชนิดของวัคซีนที่ฉีด

บทความ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า คอลัมน์ มองมุมหมอ

-ตัวเลขอย่างเป็นทางการของ สร.ในรอบสัปดาห์ก่อนนั้น มีผู้ติดเชื้อที่มีอาการมากและเข้ารับการรักษาในรพ. 4,914 ราย โดย มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 74 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยปอดอักเสบ 553 ราย ผู้ที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 319 ราย จำนวนมากกว่ารอบสัปดาห์ก่อนหน้านั้นพอสมควร ซึ่งแสดงว่าน่าจะมีการระบาดใหม่เกิดขึ้น แต่เนื่องจากส่วนใหญ่ผู้ติดเชื้ออาการนั้นไม่รุนแรง จึงไม่เป็นกระแสข่าวที่ออกมาในทางลบมากนัก ขณะนี้ผู้ป่วยที่มีอาการและสงสัยว่าเป็นโรคโควิด 19 จะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ตามที่มีสิทธิพื้นฐานอยู่เท่านั้น ยกเว้นเฉพาะผู้ที่มีอาการป่วยรุนแรงที่กระทบต่อการหายใจ ที่อาจจะเข้าข่ายผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ซึ่งยังสามารถจะเข้ารับการรักษาในรพ.ทุกแห่งได้</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ สก๊อปพิเศษ</p> <p>- ปัจจัยที่กำหนดชะตาการระบาดของแต่ละประเทศ มีทั้งธรรมชาติการระบาดภาพรวมจากประเทศต่าง ๆ ที่เคยผ่านมาก่อน, ชนิดไวรัสที่มีในพื้นที่, พฤติกรรมการป้องกันตัวของประชาชน, สภาพสังคม สิ่งแวดล้อม และความแออัดของพื้นที่ ทั้งจากประชากรที่อยู่อาศัยและนักท่องเที่ยว รวมถึงประสิทธิภาพของวัคซีนที่ใช้อย่างไร การได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นตามเงื่อนไข และ ความครอบคลุม ทั่วถึงที่สุด ทุกคนควรช่วยกันป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอ ไม่ประมาท การใส่หน้ากากอย่างถูกต้องสำคัญมาก</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>สถ.ชูลัก'5ร.'เสริมพระแข็งแรง-วัดมั่นคง</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. ข่าวสด</p> <p>- นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สถ. เผย สถ. มีนโยบายส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์และขับเคลื่อนงานตามธรรมาภิบาล พ.ศ.2565 ภายใต้หลัก 5 ร. คือ ร่มรื่น ร่มเย็น ร่วมสร้าง ร่วมจิตวิญญาณ และร่วมพัฒนา ซึ่งขณะนี้วัดส่งเสริมสุขภาพจำนวน 15,251 วัด ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังเน้นการทำงานบูรณาการกับทุกภาคส่วน พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบฐานข้อมูลวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐาก (Health Temple) หรือพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (พระอสม.) สำหรับในปี 2566 นี้ ตั้งเป้าหมายให้มีพระคิลานุปัฏฐาก 1 รูป ต่อ 1 ตำบล และขยายผลให้มีพระคิลานุปัฏฐากครอบคลุมทุกวัดทั่วประเทศ ผ่านการอบรมในพื้นที่ และระบบออนไลน์ (E-Learning)</p>	
<p>โอนสถานีอนามัย-โรงพยาบาล</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัด สถ. กล่าวถึง ในปีงบประมาณ 2566 การถ่ายโอน โอน สอน. และ รพ.สต. มีจำนวนทั้งสิ้น 3,263 แห่ง ใน 49 จังหวัด มีบุคลากรถ่ายโอน ดังนี้ ข้าราชการ 11,722 ราย ลูกจ้างประจำ 20 ราย พนักงานราชการ 5 ราย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 4,919 ราย ลูกจ้างชั่วคราว 4,891 ราย และช่วยราชการ 374 ราย โดยการถ่ายโอนภารกิจจะลงนามบันทึกการส่งมอบและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เมื่อทาง อบจ.มีความพร้อม ทั้งนี้ ข้อมูลเมื่อวันที่ 30 พ.ย.2565 มีการลงนามบันทึกการส่งมอบและ ระหว่างสสจ.และ อบจ.แล้ว 40 จังหวัด รวม 2,932 แห่ง จำนวนนี้มี 6 จังหวัดที่ อบจ.รับโอน สอน. และ รพ.สต.ทั้งจังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี ปราจีนบุรี ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มุกดาหาร และหนองบัวลำภู</p>	
<p>แอปฯ อสม.ออนไลน์</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. แนวหน้า</p> <p>- อย. ร่วมกับ AIS ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้วยการเพิ่มข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพจากอสม. ผ่านแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้ อสม. นำไปเผยแพร่แก่ประชาชนในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีมาตรฐานและผ่านการรับรองจาก อย. พร้อมย้ำเตือนประชาชนไม่ให้หลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคจนถึงขั้นเสียชีวิตได้</p>	-
<p>ผู้ป่วยถูกหน่วยบริการเก็บค่ารักษา</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>- ผศ.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการ สปสช. ร่วมกับ เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภคฯ เผย สปสช. ตรวจสอบมีเรื่องร้องเรียนกรณีถูกเรียกเก็บเงินในรอบ 5 ปี รวม 3,329 เรื่องเป็นมูลค่า 35.7 ล้านบาท ซึ่งการถูกเรียกเก็บเงินไม่ควรเกิดขึ้น หากถูกเรียกเก็บเงินสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาได้ ทั้งนี้ การทำให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นน้อยที่สุดหรือไม่เกิดขึ้นเลย ขอให้ 1.ผู้บริโภคและผู้ให้บริการบัตรทองถ้าไปใช้ในหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.ยืนยันว่า ไม่ควรจะมีการเรียกเก็บเงินเลย และ 2.ส่วนของ รพ. ถ้าถูกร้องเรียนก็ต้องจ่ายเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ทำให้ต้องเสียเงินโดยไม่มีคามจำเป็น และเป็นภาระของ รพ. ทั้งนี้ไม่ว่า รพ.รัฐ หรือเอกชน ที่ขึ้นทะเบียนกับระบบบัตรทองจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ ถ้าจะเรียกเก็บเงินควรโทร.สอบถาม 1330</p>	
<p>ชะลอวัยเทรนด์สุขภาพปี 66</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ สก๊อปพิเศษ</p> <p>- ปัจจุบันเทรนด์การดูแลสุขภาพกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะเวชศาสตร์ชะลอวัยที่สอดคล้องกับสังคมโลกที่เข้าสู่ยุคผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการชะลอวัยด้วยโภชนาบำบัดดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและช่วยชะลอความแก่ โดยไม่ใช้ยา แต่ใช้สารอาหารทดแทน และเน้นการสร้างสมดุลให้อวัยวะภายในเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน</p>	